



ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกคักดี

ด้วย เทศบาลตำบลทะเลน้อย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกคักดี ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยทำการก่อสร้างหอดังประปา (ทรงแฉกเป็ญ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. ความสูงประมาณ ๒๐ เมตร พร้อมถังกรองน้ำ จำนวน ๑ ถัง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกองน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี วงเงินงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๔๓,๐๐๐ บาท และวงเงินราคากลางเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๔๓,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลทะเลน้อย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภท ประปา หรือผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นที่รัฐกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลทะเลน้อยต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง สำหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ดังกล่าวให้ถือว่ารับทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดแล้วจะได้แย้งสิทธิ หรือผลประโยชน์ อื่นๆ ของตนไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย และวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้างอำเภอควนขนุน ที่ว่าการอำเภอควนขนุน ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้าง อำเภอควนขนุน ที่ว่าการอำเภอควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thalenoigo.th หรือทาง เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือ www.ptlocal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๖๘-๕๒๓๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายคณนาถ หมีนหนู)

นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย

